

# รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

นำเสนอเมื่อ : 29 มี.ค. 2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิก

\*\*\*\*Website เพื่อเผยแพร่หลักสูตรทั้งหมดที่ถูกรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา  
(มีหลักสูตรมากกว่าที่ทางสพฐ.ประกาศ)

<https://course.kurupatana.ac.th>\*\*\*\*

ที่มา [สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 23 มีนาคม 2561](#)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

[ประกาศ เรื่องรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน](#)  
(เพิ่มเติม)



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตาม ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การประเมินและคัดเลือกหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองเพื่อเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัดนี้ คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการประเมิน คัดเลือกหลักสูตร และพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรายชื่อหลักสูตรที่คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินให้ “ผ่าน” เพื่อเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ข้าราชการครูสามารถใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการอบรมพัฒนาได้ รายละเอียดตามเอกสารดัดแบบ สำหรับหลักสูตรที่คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมพิจารณาให้ “ปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร” และหน่วยพัฒนาครูยินยอมปรับปรุงราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตรและตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงานลำดับต่อไปนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน